

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาคม ขำพินวงษ์	ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์		
๒	นายศุภชัย มีกุล	รองประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์		
๓	นายพนม บุรคอน	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๒		
๔	นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๓		
๕	นายบุญเลิศ ไกรวิจิตร	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๔	บุญเลิศ ไกรวิจิตร	
๖	นางสาวสาวิตรี เกตุอินทร์	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๕	สาวิตรี เกตุอินทร์	
๗	นางย้อย ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๗	ย้อย	
๘	นายนิเวช ธิบดี	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๘	นิเวช	
๙	นางสาวปราณีย์ แก่นสุสติ	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๙	ปราณี	
๑๐	นายขวัญตา วงษ์กัณหา	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	ขวัญตา วงษ์กัณหา	
๑๑	นายวิวัฒน์ มีมาก	สมาชิกสภา อบต.หนองพันจันทร์ หมู่ที่ ๑๑	วิวัฒน์	
๑๒	นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเจือ อุดร	นายก อบต.หนองพันจันทร์		
๒	นายอนุวัตร โปบุญเรือง	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์		
๓	นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์		
๔	นายสาย ทองศรี	เลขานุการนายก อบต.หนองพันจันทร์	สาย ทองศรี	
๕	นาย/คุณหญิง นพรัตน์ นพรัตน์ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๖	นาย/คุณหญิง ออหนักกรมา	ออมัด อมท.		
๗	นาย/คุณหญิง ออหนักกรมา	ออม ออมท.		
๘				

ผู้ไม่มาประชุม  
 ผู้มาประชุม ๑๑ คน  
 ผู้ลาประชุม - คน  
 ผู้ขาดประชุม - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ ประธานสภา จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  
 ประธานสภา

**เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดให้การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มประชุมสมัยประชุมในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน และประธานสภาได้นัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่

๒. การประชุมวันนี้สมาชิกสภา ครบทุกคน

๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือ หรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกิดรติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  
 ประธานสภา

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

: เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

: รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายอาคม ขำพินวงษ์)

ประธานสภา

: ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีมติ รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายอาคม ขำพินวงษ์)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม  
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปร  
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา

: ขอเชิญ นางย้อย ทองมาก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ  
รับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา  
อบต.

นางย้อย ทองมาก

(ประธานกรรมการฯแปรญัตติ)

: เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในการประชุมสภา สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติคัดเลือก  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ประกอบไปด้วย

๑) นางย้อย ทองมาก สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ เป็นประธานกรรมการ

๒) นายขวัญตา วงษ์กัณหา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ เป็นกรรมการ

๓) นายพนม บุรคอน สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ

: เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม  
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น  
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่ามีหรือไม่มีการ  
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร  
ญัตติเกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ  
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา  
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน  
ประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ  
แถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้นคณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุม  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้๑.ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำ  
แปรญัตติ วันที่ ๑๐,๑๑,๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่พักเที่ยง) รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่  
ห้องสำนักปลัดฯ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ  
คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา

๒.ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว

๓.ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

: รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

: ๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

: ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

-ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสมาชิกสภาฯจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภาฯ

: เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯและไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

: มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์เสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆและให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายอาคม ขำพินวงษ์)

ประธานสภา

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบกับ  
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ นายก อบต.เสนอ โดยไม่มีการ  
แปรญัตติใดๆและผ่านวาระที่ ๓ การแปรญัตติไปสู่การพิจารณา วาระที่ ๓  
ชั้นลงมติต่อไป

**๕.๒** ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน  
จันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภา

: ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภา

: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ  
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา

: บัดนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. มีสมาชิกสภาผู้โดยยากจะให้มิตให้มีการอภิปรายใน  
วาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย  
ในวาระที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองพันจันทร์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

: มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(ลงมติเมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น.)

(นายอาคม ขำพินวงษ์)

ประธานสภา

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น. ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมาก  
ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดสภา อบต. เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา

**๕.๓** เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

: ต่อไปเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายละเอียดครับ

นายทองเจือ อุดร

นายก อบต.

: ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่  
จะเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์เพื่อขออนุมัติโอน  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและ  
เหตุผล ดังนี้



พนักงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณที่ อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อน โอน	(+/-)จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าชี้แจง การโอน เงินงบ ประมาณ รายจ่าย
การศึกษา	บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ดำเนินงาน	เงินช่วยเหลือ การศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือ การศึกษา บุตร ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐(-)	๐	
คสทกร และการ โยธา	ก่อสร้าง	บุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	-	๔๔๓,๑๒๐	๕๓,๔๘๐	๒๐,๐๐๐(-)	๓๓,๔๘๐	
บริหารงาน ทั่วไป	บริหาร ทั่วไป	ลงทุน	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่า บำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๗๗๐	๖๖,๐๐๐(+)	๗๑,๗๗๐	เนื่อง จากตั้ง งบ ประมาณ ไว้ไม่ เพียงพอ

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอการโอนงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด

มติที่ประชุม

: อนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายอาคม ขำพินวงษ์)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

: เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะปรึกษาหารือกับที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญ

นายพนม บุรคอน

สมาชิกสภา หมู่ ๒

: ผมขอเสนอและสอบถามเรื่องแรก คือ การใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถ้าผมเป็นคนทำเรื่องร้องขอไป เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายครับ

นายทองเจือ อุดร

นายก อบต.

: ในการขอเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผมเองนั้นได้ขอมา ๒ ปี แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลมา ในส่วนของคนขับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะเป็นผู้ดูแลเอง ส่วนค่าน้ำมันทาง อบต. จะเป็นผู้จัดการให้ แต่มาช่วงหลังนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด แต่กรณีที่ท่านสอบถามมาโดยการร้องขอของท่านที่ขอไปเองนั้น ผมคิดว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี น่าจะเป็นคนดำเนินการเอง ส่วนค่าข้าว น้ำดื่ม ทางท่านน่าจะดูแลในเรื่องนี้เอง แต่ใน

การทำเรื่องขอเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนั้น ทางเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะนำเครื่องจักรกลมาให้ได้ในวัน และเวลาใด แต่ถ้าในพื้นที่หนองพันจันทร์ของเราเกิดความเสียหาย ผมเองนั้นก็พยายามแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน

ประธานสภา

: สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.๑

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)

เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายบุญเลิศ ไกรวิจิตร )

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายพนม บุรคอน )

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายอภิวัฒน์ พุ่มพวง )

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

อาคม ขำพินวงษ์

( นายอาคม ขำพินวงษ์ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์